

ธสน. เสนอสิทธิพิเศษแก่ผู้ส่งออกไปประเทศใหม่

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ในการดำเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของภาคส่งออกอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ธสน. ได้จัดทำ “โครงการสนับสนุนการส่งออกไปประเทศใหม่ของผู้ส่งออก” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2548 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเปิดตลาดการค้าไปยังประเทศใหม่ที่ยังไม่เคยส่งออกไปได้ใช้บริการของ ธสน. และได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารส่งออก และได้รับส่วนลด 50 % สำหรับบริการประเมินความเสี่ยงของผู้ซื้อในต่างประเทศหรือธนาคารผู้เปิด L/C

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ธสน. เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ภาครัฐและเอกชนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าในตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายฐานการค้าของไทยในตลาดโลก โดย “โครงการสนับสนุนการส่งออกไปประเทศใหม่ของผู้ส่งออก” ของ ธสน. จะช่วยให้ผู้ส่งออกที่ต้องการขยายธุรกิจเข้าไปยังประเทศใหม่ที่ยังไม่เคยส่งออกได้รับความสะดวกมากขึ้นในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้าใหม่ และขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารส่งออกในประเทศที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจาก ธสน. พร้อมที่จะใช้ความเชี่ยวชาญช่วยเตรียมความพร้อมของผู้ส่งออก ตั้งแต่การให้ข้อมูลเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในประเทศใหม่ของผู้ส่งออกไปจนถึงขั้นตอนการตรวจเอกสารส่งออก โดยผู้ส่งออกภายใต้โครงการนี้จะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารส่งออก Letter of Credit (L/C) และ Bill for Collection (B/C) และได้รับส่วนลด 50% สำหรับบริการประเมินความเสี่ยงของผู้ซื้อในต่างประเทศหรือธนาคารผู้เปิด L/C ซึ่ง ธสน. จะนำข้อมูลที่ได้จากองค์กรข้อมูลที่มีความชำนาญในประเทศที่ผู้ซื้อประกอบกิจการมาวิเคราะห์และประเมินผลให้ผู้ส่งออกนำไปใช้ตัดสินใจทำการค้าได้อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์วงเงินและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมกับคู่ค้ารายนั้นๆ ด้วย

นายสถาพร กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดข้อมูลในการบุกประเทศใหม่ของผู้ส่งออกไม่เคยส่งสินค้าไป และลดการพึ่งพาดตลาดใดตลาดหนึ่ง เนื่องจากยังมีอีกหลายประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและความต้องการนำเข้าสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก ขณะที่ตลาดส่งออกที่ผู้ส่งออกส่วนใหญ่คุ้นเคยมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคทางการค้าทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีที่ทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธสน. สำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่ง โทร. 0 2271 0506 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

10 กุมภาพันธ์ 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ